



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ  
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>1.กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามแบบประเมิน IIT</p>	<p>- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนทั้งหมด 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โนนค้อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการรับรู้ITผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.มีการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประเมิน ITA เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแต่ละตัวชี้วัด (IIT)</li> <li>2.หัวหน้าส่วนราชการนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในส่วนราชการของตนเอง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.บุคลากรมีความเข้าใจในแต่ละข้อคำถาม และสามารถตอบประเด็นคำถามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</li> <li>2.มีการตอบแบบประเมินและตัวชี้วัดตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ครบตามจำนวน ภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> </ol>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567</p>
<p>2. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนทั้งหมด 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.โนนค้อ โดยจัด กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</li> <li>3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) นายก อบต.โนนค้อ ได้ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โนนค้อ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างว่าจะไม่รับ</li> </ol> </li> </ol>	<p>บุคลากรในหน่วยงาน งดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่/ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม</p> 	<p>สำนักปลัด</p>	<p>26 ธันวาคม 2566</p>

	<p>ของขวัญของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ โดยพึงยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป</p> <p>2) บุคลากรมีทัศนคติ มีค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p>			
<p>3. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p>	<p>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนทั้งหมด 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.โนนค้อ โดยจัด กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต</p> <p>3. ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต</li> </ul>	<p>- บุคลากรในหน่วยงาน พึงยึดถือหลักคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p>  		<p>26 ธันวาคม 2566</p>

<p>4. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ</p>	<p>1. มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2567 วัตถุประสงค์การใช้ งบประมาณ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการสอบถาม ซักท้วง เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ 2. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรทราบผ่าน ช่องทางต่างๆ</p>	<p>บุคลากรภายใน อบต.โนนค้อ มีการรับรู้ถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงมีโอกาสในการสอบถามซักท้วงในเรื่องการ ใช้จ่ายงบประมาณได้ อย่างสิ้นข้อสงสัย และ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ</p>	<p>หัวหน้าทุกส่วน ราชการ</p>	<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</p>
--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------